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Cheo kwa Viongozi Wapya 

 

Mkutano wa mwisho wa Bodi ya Elimu ya Kaunti ya DeKalb ya 2024 ulihitimishwa kwa heshima 

za dhati tarehe 9 Desemba huku wanachama watatu wa Bodi waliojitolea wakijiandaa kutoka 

kwenye vyeo vyao. Wakiwa wamezungukwa na wafanyakazi wenza, wahudumu, na wanajamii, 

Wilaya ya Shule ya Kaunti ya DeKalb (DCSD) ilishukuru Bi. Anna Hill, Dkt. Joyce Morley, na Bi. Vickie 

B. Turner kwenye mkutano wa Bodi na baadaye kwenye karamu yao. 

Utambulisho huu ulikuwa sherehe na hatua muhimu. Iliashiria hitimisho la sura iliyoathiriwa na 

watu watatu walioshughulikia majukumu yao kwa usadikisho, ubunifu, na huruma. Kila 

mwanachama wa Bodi anaacha mafanikio ambayo yameunda fursa mpya, kutoka kwa usimamizi 

wa kimkakati wa kifedha hadi sera zinazozingatia mafanikio na ustawi wa wanafunzi. 

Msimamizi Dkt. Devon Q. Horton alisifu huduma na kujitolea kwao kwa muda wa miaka mingi. 

“Wameonyesha mara kwa mara viwango vya juu zaidi vya kujitolea ili kuifanya Wilaya yetu kuwa 

bora zaidi iwezekanavyo,” Msimamizi wa DCSD Dk. Devon Q. Horton alisema. “Ninajivunia 

kuchaguliwa na Bodi hii kuongoza Wilaya na hata ninajivunia kufanya kazi pamoja na watu hawa 

wa wazuri.” 

Bi. Anna Hill, ambaye amehudumu kama mwakilishi wa Wilaya 1 tangu 2021, alitumia ‘lenzi’ ya 

uangalifu na inayozingatia fedha kwenye kazi yake. Mhasibu wa umma aliyeidhinishwa nchini 

Georgia, alileta maarifa ya kifedha ya miaka mingi na muunganisho wa kina wa jamii, ulioonekana 

na mwanawe kuhitimu kwa hivi majuzi kutoka Shule ya Upili ya Chamblee. Katika kipindi chake 

chote, Bi. Hill alipata fahari katika kukuza umoja na kufanya kazi kwa uangalifu ili kuimarisha 

usimamizi wa kifedha wa Wilaya. 

“Niliona kwa mtazamo wa mzazi jinsi ningeweza kuchangia na kusaidia kama mhasibu 
aliyeidhinishwa,” alisema. “Tumekua kama Wilaya, na tumekua kama jumuiya. Kufanya kazi 
katika wilaya ya shule- wilaya zote saba- na kufikiria kuhusu kila mtu ni mabadiliko ya ajabu, na 
ninajivunia sana kazi hiyo.” 
 
Kipindi cha Dkt Joyce Morley kama mwakilishi wa Bodi ya Wilaya 7 kinaangazia umuhimu wa 

kujitolea kwa muda mrefu na utaalamu wa elimu. Akiwa mwanachama aliyehudumu muda mrefu 

zaidi wa Bodi ya sasa, baada ya kujiunga mwaka wa 2013, Dk. Morley anafahamu sana mabadiliko 

ya DCSD. Historia yake kama mwalimu wa shule ya umma na profesa wa baada ya sekondari 

imeongeza mtazamo na ufahamu wake. Kwake, kiini cha kweli cha Wilaya kiko kwa wanafunzi 

wenyewe. Kwake, ni kipimo cha mwisho cha mafanikio. 
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“Mimi ni mwalimu wa zaidi ya miaka 40, na imekuwa tajriba kubwa kwangu. Kitu chenye thawabu 

zaidi kwangu ni watoto,” Dk. Morley alisema. “Ninapozuru shule au kusikia kutoka kwa wakuu wa 

shule, huwa nafurahia kwa sababu ndiyo sababu —kinachoendelea shuleni kwa sababu huko 

ndiko watoto wapo.” 

Mwakilishi wa Wilaya ya 5 na Mwenyekiti wa Bodi wa zamani, Bi. Vickie B. Turner, ni mwalimu 

mwenye tajriba ya zaidi ya miongo miwili. Katika kipindi cha miaka 10 akihudumu kwenye Bodi, 

alitoa sauti inayoweza kutegemewa mara kwa mara. Alichaguliwa na wafanyakazi wenzake kama 

makamu mwenyekiti na mwenyekiti, uongozi wa Bibi Turner uliongozwa na imani yake na shauku 

yenye nguvu ya maadili. Aliona elimu ya umma kama sababu muhimu zaidi kuliko yeye, akitoa 

juhudi zake kuboresha maisha ya wanafunzi, familia, na wafanyakazi katika Kaunti ya DeKalb. 

“Hakuna sababu kubwa kuliko elimu ya umma. Kitu kilinivutia ambacho kilisema nijihusishe na 

suluhisho kwa sababu sote tunaweza kueleza tatizo na changamoto zinazokabili jamii zetu,” Bi. 

Turner alisema. 

“Lakini ni jambo lingine kukuwa sehemu ya suluhisho, na jambo hilo lilikuwa muhimu kwangu. 

Imekuwa heshima na fursa nzuri kufanya kazi na kikundi cha watu ambao ni tofauti sana na ambao 

walituelekeza karibu na sababu, Wilaya ya kipekee ya Shule ya Kaunti ya DeKalb. Mara tu 

tuliposhirikiana, tumefanya mambo makuu na makuu, ambayo yamekuwa heshima na pendeleo.” 

Viongozi hawa watatu wanaoondoka wanaacha urithi wa kutafuta kuunganisha jumuiya 

mbalimbali, kutetea uwajibikaji wa kifedha, na kamwe tusisahau ni nani aliye muhimu zaidi: 

wanafunzi wa Kaunti ya DeKalb. 

Ili kuwa na uhakika, wanachama watatu wa Bodi watakaokuja wataleta mitazamo mipya kwa kazi 

muhimu ya kuunda mazingira mazuri ya kielimu katika Wilaya nzima. Safari yao inaanza na msingi 

wa mafanikio ya kuvutia yaliyotengenezwa na wale waliowatangulia. 

XXX 


